

Số: 47/TB-HĐND

Đắk Nông, ngày 01 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận Phiên họp thứ 20 Thường trực HĐND tỉnh Khóa IV

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh khóa IV. Ngày 27/10/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 20 để xem xét, cho ý kiến các nội dung phát sinh giữa hai Kỳ họp HĐND tỉnh; nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 6 HĐND tỉnh (đợt 2); đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2022 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; một số nội dung khác có liên quan.

Chủ trì Phiên họp: Đồng chí Lưu Văn Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tham dự Phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh (đồng chí Lê Văn Chiến – UVBTV TU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh), Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng: Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan.

Sau khi nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp, báo cáo thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 6 – HĐND tỉnh khóa IV; ý kiến tiếp thu giải trình của UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan. Đánh giá kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; báo cáo công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 6 và một số nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền; cùng ý kiến thảo luận của các đồng chí tham dự Phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh kết luận như sau:

I. Đối với các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

1. Tờ trình số 5717/TTr-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2022

Cơ bản thống nhất với các đề xuất phân bổ, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2022 như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 5717/TTr-UBND ngày 05/10/2022. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:

- Rà soát, cập nhật chính xác số liệu điều chỉnh giảm dự toán tại phụ lục số 01 và có lộ trình phù hợp để cắt giảm dự toán chi thường xuyên của Sở Y tế

nhưng vẫn đảm bảo được hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu thực hiện việc trả nợ gốc năm 2021 là 2.523 triệu đồng và năm 2022 là 8.500 triệu đồng (trường hợp tiếp tục chậm trả nợ gốc dẫn đến phát sinh lãi, phí phạt theo quy định).

- Khẩn trương rà soát, tổng hợp trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 6 đối với việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Hội đặc thù với tổng số tiền 900 triệu đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ¹.

- Đối với đề xuất bố trí kinh phí sửa chữa cấp bách các công trình thủy lợi với số tiền 16.297 triệu đồng, chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi cung cấp hồ sơ để Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh rà soát, kiểm tra. Trường hợp bố trí để trả nợ quyết toán và bổ sung phân dự toán còn thiếu do trước đây đã sử dụng nguồn chi thường xuyên thì thống nhất. Trường hợp bố trí để mở mới các công trình thì không thống nhất vì không phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh rút kinh nghiệm không đề xuất sử dụng nguồn chi thường xuyên để bố trí cho những công trình, dự án có tính chất đầu tư mà phải thực hiện đúng nguồn và quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

Giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh rà soát, kiểm tra các hồ sơ có liên quan đến việc triển khai các dự án và báo cáo kết quả Thường trực HĐND tỉnh biết.

- Đối với nội dung hỗ trợ thanh toán tiền làm thêm giờ 04 tỷ đồng (tiền dạy kê, dạy thay) còn nợ giáo viên năm học 2021-2022 của huyện Đắk Glong, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, đối với nội dung này Thường trực HĐND tỉnh đã có kết luận, chỉ đạo, đề nghị UBND tỉnh và các ngành có liên quan tập trung sớm có giải pháp căn cơ để giải quyết dứt điểm.

2. Tờ trình số 6155/TTr-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2022

Thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 của ngân sách tỉnh để bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị với tổng số tiền 412.474.233 đồng (Bốn trăm mười hai triệu, bốn trăm bảy mươi bốn nghìn, hai trăm ba mươi ba đồng) tại Tờ trình số 6155/TTr-UBND ngày 27/10/2022. UBND tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của các đối tượng và số tiền được hưởng theo quy định.

¹ “Kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được bố trí trong dự toán ngân sách của từng cấp ngân sách trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định”

II. Đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 6 - HĐND tỉnh khóa IV

1. Tờ trình số 5995/TTr-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt bổ sung tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đắk Nông năm 2022

Thông nhất với báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh và dự thảo nghị quyết trên trình HĐND tỉnh xem xét thông qua. Giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh phối hợp với cơ quan soạn thảo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết chặt chẽ, đúng quy định.

2. Tờ trình số 6023/TTr-UBND ngày 20/10/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Thông nhất với dự thảo Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua. Tuy nhiên, việc xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải tuân thủ quy trình, thủ tục chặt chẽ, đúng quy định, đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:

- Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 06 dự án, đề nghị bổ sung hồ sơ liên quan về Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh gồm: Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương, nêu rõ nguyên nhân, sự cần thiết, hiệu quả đầu tư và các Kết luận của Hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án.

- Đối với phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa Dự án nâng cấp, cải tạo khuôn viên, hạ tầng kỹ thuật trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị rà soát các hạng mục đã sửa chữa năm 2021, quyết toán hoàn thành, không trùng lặp với các hạng mục đề nghị sửa chữa lần này.

- Việc UBND tỉnh đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án tái định cư trên địa bàn huyện Đắk R'lấp để kịp thời bố trí tái định cư cho 425 hộ dân chưa được bố trí và dự kiến nhu cầu tái định cư để phục vụ dự án khai thác mỏ trong thời gian tới cần thêm 1.300 lô tái định cư là cần thiết. Tuy nhiên, để dự án triển khai hiệu quả, đề nghị UBND tỉnh chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các dự án đối với quy hoạch ngành, lĩnh vực; việc triển khai dự án phải tham vấn ý kiến của các hộ dân chịu sự tác động của dự án nhằm tạo sự đồng thuận chung, phát huy hiệu quả dự án; đối với quy hoạch phân lô đề nghị xem xét diện tích đất lô tái định cư cho phù hợp với khu dân cư ở nông thôn. Về cơ chế tài chính ứng vốn và hoàn vốn cần phải quy định cụ thể, có cam kết của Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV đối với trường hợp thu tiền sử dụng đất nhỏ hơn số kinh phí Nhà đầu tư ứng trước thì phải được hoạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu tổ chức lấy ý kiến tham vấn Nhân dân và thực hiện các bước, quy trình chặt chẽ trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

- Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và hoàn chỉnh các nội dung dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh thông qua.

3. Tờ trình số 5852/TTr-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 3)

Thông nhất với dự thảo Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua. Đề nghị UBND tỉnh rà soát lại các nhiệm vụ phát sinh để trình HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh một lần. Việc bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án phải đảm bảo phát huy được hiệu quả đầu tư, đúng mục tiêu, công năng sử dụng của dự án đã được phê duyệt, nhất là đối với dự án Trường cao đẳng Cộng đồng.

Giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phối hợp với cơ quan soạn thảo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết theo quy định.

III. Đánh giá kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh rà soát góp ý, bổ sung nội dung (nếu có), hoàn chỉnh dự thảo báo cáo trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét ban hành theo quy định.

IV. Một số nội dung khác

- Ngày 23/3/2022, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo kết luận số 06/TB-HĐND, theo đó tạm thời áp dụng đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 cho năm 2022 để làm cơ sở giao nhiệm vụ/đặt hàng của các cơ quan, đơn vị tạm ứng kinh phí trong dự toán NSNN năm 2022 đã được HĐND tỉnh thông qua và tạm thời chưa thu thêm giá nước thô vào giá nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh vì vượt khung Bộ Tài chính quy định. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định 02 nội dung trên theo Luật định. Do đó, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu trình HĐND tỉnh vào Kỳ họp thứ 5 (tháng 12/2022).

- Đối với Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm học 2022-2023, tại Thông báo số 31/TB-HĐND ngày 21/7/2022, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến về việc tạm thời chưa trình HĐND tỉnh thông qua. Tuy nhiên, năm học 2022 - 2023 đã bước vào năm học mới, đề nghị UBND tỉnh xây dựng phương án trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.

- Ngày 15/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội và có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu xây dựng Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã

hội trên địa bàn tỉnh đề trình HĐND tỉnh thông qua làm cơ sở chi trả trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Chương 1 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

V. Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 6 HĐND tỉnh

- **Thời gian:** Dự kiến ngày 10/11/2022 (Thứ 5). Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu bố trí thời gian phù hợp.

- **Nội dung:** Rà soát tất cả các nội dung đề án, dự thảo nghị quyết đã được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra, đảm bảo đầy đủ điều kiện, thủ tục trình HĐND tỉnh thông qua. Nếu nội dung đề án, dự thảo nghị quyết chưa đủ điều kiện, đề nghị để lại trình kỳ họp cuối năm 2022.

- **Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp:** Giao các Ban HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra các nội dung dự thảo nghị quyết còn lại đạt chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu chuẩn bị chu đáo nội dung liên quan phục vụ kỳ họp hiệu quả, chặt chẽ, đúng quy định.

Trên đây là Thông báo kết luận Phiên họp thứ 20, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- VP: TU, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh;
- LĐ các Phòng CM: DN, CTHĐND, HC-TC-QT;
- Lưu: VT, Phòng CT.HĐND.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phan Quốc Lập